



การประชุมส่งเสริม และสนับสนุน ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ของกรมอนามัย (DIGITAL LITERACY) ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร ๕ ชั้น ๔

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุม
นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน



วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, แท็บเล็ต, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร, การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน อีกทั้งพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการประชุม : เป็นการบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

หัวข้อ สาวไทยแก้มแดง
นำเสนอโดย แพทย์หญิงสุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
สาระสำคัญ การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยการใช้สื่อ Social Media คือ เพจ Facebook (สาวไทยแก้มแดง) ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการโพสต์ข้อมูล การจัดทำเว็บไซต์ สาวไทยแก้มแดง (www.สาวไทยแก้มแดง.com) โดยเปิดลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อรับวิตามินโฟเลต และ การทำสื่อ Multimedia เป็นคลิปวิดีโอ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube

๑

หัวข้อ ๙ อย่างเพื่อสร้างลูก
นำเสนอโดย นางสาวอุษา วงทวี และ นายปวิวรรต ตั้งพงษ์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
สาระสำคัญ ระบบที่สามารถสื่อสารข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกผ่านช่องทาง Facebook Messenger เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับความรู้ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และนำแพลตฟอร์มการสื่อสาร คือ RapidPro ของทางยูนิเซฟมาประยุกต์ใช้ ซึ่งหลักการการทำงานเดียวกับ Chatbot จึงสามารถออกแบบคำถามและคำตอบได้

๒

หัวข้อ การพัฒนา Application ออนไลน์เพื่อเสริมสมรรถนะวัยรุ่นประเทศไทย ด้านความรู้ทางสุขภาพและคุณภาพชีวิต
นำเสนอโดย นางปติมา หิริสัจจะ และ นายวัชรกร เรียบร้อย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สาระสำคัญ แอปพลิเคชันที่ช่วยเสริมสร้างความรอบรู้และการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับวัยรุ่นผ่านสื่อแอปพลิเคชันออนไลน์ และสามารถบูรณาการภารกิจขายงานภาคีได้อย่างยั่งยืนและขยายผลได้อย่างครอบคลุม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นทุกคนในประเทศไทย อายุระหว่าง ๑๐ - ๑๙ ปี ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา และ กลุ่มเป้าหมายรอง คือ พ่อแม่/ผู้ปกครอง ช่างงานภาคี และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

๓

ผลที่ได้จากการประชุม : เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลพร้อมจะเข้าถึงและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบแต่ไม่มีการพัฒนาระบบดิจิทัล ที่ให้บริการประชาชน การประชุมครั้งนี้จึงมีบทบาทสำคัญที่สามารถนำความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน หัวข้อที่ประชุมดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละหน่วยงาน มีความคิดริเริ่มในการใช้เทคโนโลยี นำมาปรับใช้กับกระบวนการงานของหน่วยงาน ทั้งด้านงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยต่างๆ ด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย ซึ่งงานที่นำเสนอในวันนี้ มีทั้งแบบติดตั้งแล้วนำมาใช้ได้ทันที และแบบพัฒนาร่วมกันเพื่อนำมาใช้งาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ท่านได้พยายามรวบรวมให้เป็นองค์ประกอบ (Content) ผ่านแอปพลิเคชันที่ให้ประชาชนมีบ้านออนไลน์ ทำให้กรมอนามัยสามารถนำเสนอสินค้าด้านสุขภาพได้ โดยผ่านการดูแลและควบคุมมาตรฐานจากกรมอนามัย หากประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก็จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ รวมถึงการแนะนำสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานขายให้แก่ประชาชน เช่น ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น



เอกสารประกอบ



กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมอนามัย

E-mail : meetingit@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๐